

ISRAEL và IRAN: HOÀ hay CHIẾN

Đại-Dương
April 17, 2024

Hăm dọa mãi mà tới đêm 14/4/2024, Iran mới mở cuộc Không Kích vào Israel bằng những hoả tiễn tối tân nhất của Iran song song với các loại drone hữu hiệu từng cung cấp cho Nga trên chiến trường Ukraine.

Cách mạng Hồi giáo Iran đã lật đổ Chế độ Quân chủ Độc tài để xây dựng Quốc gia Hồi giáo Thần quyền từ năm 1979. Nó cai trị dân chúng theo Luật Hồi giáo nhờ vào trữ lượng dầu hỏa đứng thứ tư trên thế giới mới có thể trang trải cho các tổ chức khủng bố như Hamas ở Dải Gaza, Hezbollah tại Lebanon, Houthi ở Yemen v.v.v. Ali Khamene giữ địa vị tối thượng của Iran từ năm 1989.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết “cuộc tấn công của Iran bao gồm 170 máy bay không người lái, 30 tên lửa hành trình và 120 tên lửa đạn đạo mà 99% trong số đó đã bị Lực lượng Phòng Không Israel và các đồng minh bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Jordan, Pháp và các nước khác bắn hạ bên ngoài Không phận Israel.

Hệ thống Phòng không Arrow 3 của IDF cho biết đã hạ gục “đại đa số” 120 tên lửa đạn đạo khi chúng vẫn còn ở ngoài bầu khí quyển. Một số tên lửa đạn đạo đã vượt qua hàng rào phòng thủ của Israel và tấn công căn cứ Neva Tim, căn cứ của chiến đấu cơ F-35. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết cơ sở hạ tầng tại Căn cứ Không quân đã bị hư hại nhẹ, nhưng, nó vẫn hoạt động bình thường vào sáng Chủ nhật.

Còi báo động cũng vang lên ở khu vực Jerusalem, Bờ Tây và Cao nguyên Golan.

Tổng thống Joe Biden hôm Thứ Bảy ca ngợi các lực lượng Mỹ đã giúp Israel hạ gục “gần như toàn bộ” máy bay không người lái và tên lửa do Iran phóng đi, đồng thời tuyên bố sẽ phối hợp phản ứng toàn cầu trước cuộc tấn công chưa từng có của Tehran. Và Ngũ Giác Đài cho biết lực lượng của Mỹ đã chặn “ hàng chục tên lửa “và máy bay không người lái .

Thủ tướng Rishi Sunak của Anh Quốc cho biết các máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia Anh Quốc (RAF) đã bắn hạ “một số drone tấn công” của Iran. Những drone đó đã bị chặn ở Syria và Iraq, nơi RAF đang hoạt động như một phần của nhiệm vụ Chiến dịch Shader chống lại Nhà nước Hồi giáo.

Reuters cho biết Lực lượng Phòng không của Jordan cũng đã chặn và bắn hạ hàng chục drone của Iran bay qua không phận. Vương quốc này thường chỉ trích Israel, nhưng, có hiệp ước hòa bình và là đồng minh thân cận của Mỹ.

Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri cho biết phía Iran đã tấn công Israel thành công và đã kết thúc. Bagheri cho biết Mỹ đã bắn hạ trên 70 máy bay không người lái và ít nhất 3 tên lửa đạn đạo vào tối 13/4/2024. Chủ đích của Bagheri nhằm ngăn cản vụ trả đũa của Israel.

Biden vội vã trở lại Toà Bạch Ốc để theo dõi các biến cố đang diễn ra tại Israel đã tuyên bố “Theo chỉ đạo của tôi, để hỗ trợ phòng thủ Israel, quân đội Mỹ đã điều động phi cơ và khu trục hạm phòng thủ tên lửa đạn đạo tới khu vực trong suốt tuần qua”.

Biden từng khuyên Iran “đừng” trả đũa vụ phi cơ Israel bắn chết Seyed Reza Mousavi, Chỉ huy Lực lượng Vệ Binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 25/12/2023 tại Syria. Tehran quyết định chứng tỏ sức mạnh vô địch của Iran bằng “một đòn giáng mạnh” vào danh tiếng của Israel.

Kết quả sau một đêm tập kích vào Israel bằng tất cả sức mạnh quân sự tổng hợp, Iran đã phơi bày thực trạng đáng buồn. Chỉ có 12 người Do Thái bị thương, kể cả một bé gái 7 tuổi bị thương nặng ở đầu đang chống trả với tử thần dưới sự chăm sóc của y khoa nổi tiếng thế giới của Israel.

Hy vọng tiêu diệt Israel bằng một vụ tấn công kỹ thuật cao từ Iran đã bộc lộ kiểu “đầu voi đuôi chuột”. Vì thế, Tehran vội tuyên bố chiến dịch đã kết thúc. Đồng thời, cảnh cáo Israel nếu dám trả thù.

Hội đồng Đặc biệt 5 thành viên của Israel đã bàn biện pháp trả đũa Iran vẫn còn chia rẽ giữa “đánh và đàm”. Tổng thống Biden đứng về phía “bò câu” vì quá khứ Chính quyền Obama-Biden đã ưu đãi Iran trên nhiều phương diện chính trị cũng như kinh tế và chiến lược ở Trung Đông. Israel đôi khi phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì sự tồn tại của Iran trong đám hiếu chiến ở Trung Đông.

Hội đồng Hợp tác các nước Ả Rập Vùng Vịnh (GCC) gồm có 6 thành viên (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) bác bỏ bạo lực và chủ nghĩa cực đoan của Hamas đồng thời mở đường cho quá trình bình thường hóa quan hệ Ả Rập-Israel hơn nữa. Tổng thống Trump đã khuyến khích thành lập, cam kết tiếp tục duy trì sự ổn định tại Trung Đông thông qua ngoại giao. GCC bày tỏ cam kết rõ ràng về sự ổn định, an ninh và thịnh vượng, đồng thời chấp nhận rằng Israel có một vị trí hợp pháp trong trật tự khu vực.

GCC bác bỏ hệ tư tưởng Hamas, cam kết không ủng hộ, tài trợ và trang bị vũ khí cho những kẻ khủng bố cũng như hình-sự-hóa tất cả các nhóm thực hiện các hành động khủng bố.

Hiệp định Abraham do Tổng thống Donald Trump thúc đẩy gần bốn tuổi đã thổi luồng gió “Hợp tác và Phát triển” tại Trung Đông. Ả Rập Saudi đã sẵn sàng tham gia Hiệp định Abraham do Trump thúc đẩy trước khi Hamas và Iran tìm cách phá vỡ quá trình bình-thường-hóa bằng cách đẩy khu vực vào cuộc chiến tranh không lối thoát.

Dân tộc Israel thông minh nhất nhân loại, có rất nhiều lực lượng yểm trợ trên thế giới, khắp mọi hoạt động hỗ trợ sẽ không bao giờ đầu hàng Chủ nghĩa Khủng bố của các nhà lãnh đạo Hồi giáo Cực đoan.

Israel cũng là một trong các quốc gia có vũ khí hạt nhân sẵn sàng sử dụng để bảo vệ quyền sống của dân tộc được Thượng Đế ban cho đồng đều mà không phân biệt mạnh-yếu, văn minh-lạc hậu.

Hội đồng gồm 5 nhân vật của Israel đã không đồng ý về một cuộc trả đũa Iran. Nhưng, bây giờ đã đồng thuận bất chấp sự cảnh cáo không hợp tác của Tổng thống Joe Biden. Israel đang ở vào vị thế bị hại cần đòi lại công bình cộng thêm tiền lời nên đã tiếp xúc với nhiều quốc gia Hồi giáo để cam kết vụ trả đũa này chỉ với Iran mà không liên quan đến các nước Hồi giáo khác.

Joe Biden nhát như thỏ đế (thỏ hoang rất nhát) nên cố tránh các quyết định quan trọng tạo điều kiện cho đối thủ thao túng.

Trái lại, Israel là một nước quá nhỏ phải đối đầu với khối Hồi giáo Trung Đông đồ sộ nên phải biết cách đánh vào yếu huyệt của kẻ thù để chiến thắng và sống còn.

Israel đang sở hữu ba loại vũ khí quý giá mà không phải nước nhược tiểu nào cũng có:

1) Kỹ thuật quân sự với Vòm Sắt đã tóm gọn bao nhiêu vũ khí tối tân nhất của Iran. Thế giới rất mơ Vòm sắt của Israel. Đức đã mua của Israel một Hệ thống Vòm Sắt với giá 4 tỉ euro.

2) Tiềm thủy đỉnh nguyên tử của Israel thường xuyên tuần tra trên Vịnh Ba Tư có những hỏa tiễn đối-đất mãnh liệt và chính xác. Phi cơ của Israel được tiếp tế từ trên không mang theo bom hạng nặng có thể thả xuống những địa điểm chiến lược của Iran.

3) Israel có thể bán các loại vũ khí phòng thủ tiên tiến nhất cho khách hàng chờ đợi.

Iran đang mặc áo thụng xưng hùng bị lột trần truồng trước mắt thế gian.

Chính nghĩa tất thắng Hung tàn. Ánh sáng xua tan Bóng tối.

Đại-Dương

Nguồn: <https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/>

www.vietnamvanhien.org

